



รายงานการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การให้ความเห็นชอบสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

๓.๒ การประชาคม โดยใช้ทักษะความรู้จากการฝึกอบรม มาปฏิบัติจริง เพื่อเสนอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และคัดเลือกโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่เสนอขึ้นมาใหม่
- การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล)
- การจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมประชาคม ระดับตำบล
วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

ผู้เข้าร่วมประชุม (แนบท้าย)

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแต่ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายแต่ง อินทา ประธาน กกก.พัฒนาฯ แจ้งหนังสืออำเภอสอง ที่ พร ๐๒๑๘/ว ๙๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสอง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเอียบ เพื่อให้การบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปไปร่วมบริจาคโลหิตตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมประชาคมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การให้ความเห็นชอบสัดส่วนในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล นาย

แต่ง อินทา ขอมอบหมายให้ นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ดำเนินการครับ

นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ ตามหนังสือชักซ้อมแผนฯ ได้กำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยให้เทศบาลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตาม ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการ พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและ ชุมชน โดยให้นำข้อมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน ชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
ประเด็นหลักการ พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการแจ้ง
แนวทางและ หลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท
๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้กำหนด รูปแบบ
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ ชักซ้อมแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

รูปแบบการจัดประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. **ประชาคมหมู่บ้าน** หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน
หมู่บ้านเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคม
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุม
ประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีที่จัดให้มีการประชุมเพื่อ
ประชาคมหมู่บ้านครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบ

ร้อยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ

๒. ประชาคมตำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในตำบลเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมตำบล(ทุกหมู่บ้าน) การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้สัดส่วนระดับตำบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีที่จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาคมตำบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมตำบลให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมตำบล วิธีการประชุม การนำเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมตำบลให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้บังคับอนุโลม การประชุมประชาคมตำบลต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนทุกครั้ง การคิดสัดส่วนประชาคมให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับหัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับตำบล

๓. อื่น ๆ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวัน เวลา และสถานที่โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและทำการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน และให้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

แต่ด้วยบริบทของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เป็นพื้นที่ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน การที่จะปรับแผนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ยังคงต้องจัดให้มีการบริการสาธารณะ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นในการทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายประกอบกับมี หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อนำแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕.๑ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

**กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร/ อำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกไม่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นที่กำหนดไว้ร้อยละ หกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุม

ประชาคมท้องถิ่นได้ถ้า สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อ ๕.๒ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับ

ตำบล

**กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล/ชุมชนตำบล ฯ ครั้งแรกไม่เป็นไปตาม เกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่กำหนดไว้ร้อยละหกสิบ สามารถประชุมได้เมื่อองค์ ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ กรณีสัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละยี่สิบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชุม ประชาคมท้องถิ่นได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละสาม

สรุปคือ

ข้อ ๕.๒ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวมหรือระดับ

ตำบล

- กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ คน
- เกณฑ์สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่กำหนดไว้ร้อยละหกสิบ = ๑๐๖ คน
- สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ = ๓๖ คน
- จัดให้มีการประชุมได้ถ้าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้า = ๖ คน

นายแต่ง อินทา

ขอมติที่ประชุมในการจัดทำเวทีประชาคมในครั้งนี้ ประธาน กกก.พัฒนา
แผน

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมประชาคม ด้วยจำนวน
สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑๐๖ คน

๓.๒ การประชาคมเพื่อเสนอและคัดเลือกโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒

- แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่เสนอขึ้นมาใหม่
- การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล)
- การจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาฯ

น.ส.สุภาวดี ธรรมไชยงกูร

ขอเรียนต่อที่ประชุมในฐานะของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคะ ในกรณีโครงการใด หากยังไม่มีความพร้อมในการ ดำเนินการในพื้นที่ และยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังไม่มีความพร้อม และมีรายละเอียดของโครงการที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ขอให้ที่ประชุม ช่วยกันพิจารณาตรวจสอบก่อนนะครับ และเห็นควรให้กองช่าง เข้าไปสำรวจตรวจสอบ ประมาณการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ในการเข้าบรรจุแผนคะ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ประชุม

มติที่ประชุมให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง มีผู้เสนอ และแสดงความ คิดเห็นดังนี้

นายสิงห์การ ชันทะบุตร

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑ โครงการซ่อมแซมฝายนาอ้อ หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๕ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายอินจันทร์ ดอกคำ

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒ โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน หมู่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๒ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายอินจันทร์ ดอกคำ

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๓ โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งฮ้าง หมู่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๒ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายสมบัติ อินตะปัญญา

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๔ โครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ ๓ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๓ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายกำพล กาศสนุก

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๕ โครงการซ่อมแซมเมรุ หมู่ ๔ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๔ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายศักดิ์ดา ศรีคำภา

เสนอโครงการ ลำดับที่ ๖ โครงการก่อสร้างรางรินทุ่งป่าสัก หมู่ ๔ ซึ่งเป็น ผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๔ ขอยืนยันโครงการ ให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายมีงแก้ว ศรีคำภา	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๗ โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยม หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายมีงแก้ว ศรีคำภา	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๘ โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่สะกิ้น หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นางลิตรา อยู่สุข	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๙ โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ ๘ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๘ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายนคร ชันทะบุตร	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่เต็น จุดที่ ๓ หมู่ ๕ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๕ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายช่วย ไชยภิสาร	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๑ โครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๕ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๕ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายก้าน บุญทิพย์	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ๒ จุด พร้อมเปลี่ยนท่อน้ำลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ ๖ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๖ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายอภิชาติ รุ่งเรือง	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๓ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (บ้านนายบุญเสริมรัฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์) หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายอภิชาติ รุ่งเรือง	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งทางเหี้ย หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายอำนาจ ใจพรม	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๑๐ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายอำนาจ ใจพรม	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๖ โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่ปู้ หมู่ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๑๐ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายสมบัติ เสาวระระ	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด บ้านป่าเลา หมู่ ๓ ถึงบ้านท่าสมาน หมู่ ๑๑ ตำบลเตาปูนหมู่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับ

	ชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๓ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายจรัญ คำบุญเรือง	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๘ โครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๒ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายสังคม อุดม	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างตลิ่งกันน้ำกัดเซาะ หมู่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๒ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายปราโมทย์ ผัดขัน	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๐ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (บ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนางสุข วิไลรัตน์) หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายภิญโญ ชมภูมิ่ง	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๑ โครงการบดอัดหินคลุกถนนทางเข้าบ้านแม่พร้าว หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายปราโมทย์ ผัดขัน	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. พร้อมฝาปิดลำเหมืองทุ่งแม่เต็น หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายทวี รุ่งเรือง	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๓ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งฮ้าง – สองแคว หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นางอุไรวรรณ ดอกคำ	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๔ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. นาอ้อสายใต้ หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๕ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายบุญมา พรหมแก้ว	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๕ โครงการซ่อมแซมฝายแม่ปู้ใต้ หมู่ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๑๐ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นายสมจิต ทองจิตร	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๑๐ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ
นางสุกัญญา ออมแก้ว	เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๗ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งเก่าฮ้าง หมู่ ๙ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยื่นยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายบัญชา ผัดขัน เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๘ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นายอำนาจ สะเอียบคง เสนอโครงการ ลำดับที่ ๒๙ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
โครงการเดิม โครงการก่อสร้างรางริน คสล.สายทุ่งใต้
เป้าหมายผลผลิต โดยทำการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ที่ ๗
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๐หน้าที่ ๘๐)
โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างรางริน คสล.สายทุ่งใต้ บ้านห้วยโป่ง หมู่ ๗
เป้าหมายผลผลิต โดยทำการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลสะเอียบ
เชื่อมต่อ หมู่ ๗ หมู่ ๘ ตำบลเตาปูน ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม.
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายรัชชานนท์ ยืนยง เสนอโครงการ ลำดับที่ ๓๐ โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖
ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๖ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

นายสายันต์ ชันทะบุตร เสนอโครงการ ลำดับที่ ๓๑ โครงการติดตั้งไฟกิ่งเส้นทางหลวง ๑๑๒๐ หมู่ที่ ๕
ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๕ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

นายวุฒิชัย ตัญญา เสนอโครงการ ลำดับที่ ๓๒ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ซึ่งเป็นผู้แทนประชาคมระดับชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.๙ ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ เสนอโครงการ ลำดับที่ ๓๓ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ขอยืนยันโครงการให้เพิ่มเติมไว้ในแผนฯ

นางเกศวารงค์ เขม้นเขตวิทย์

เมื่อที่ประชุมได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะขอสรุปบัญชีโดยเรียงลำดับ
โครงการที่ให้เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ดังต่อไปนี้ค่ะ

หมู่ ๒

๑. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน
๒. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งฮ้าง
๓. โครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
๔. โครงการก่อสร้างตลิ่งกันน้ำกัดเซาะ

หมู่ ๓

๑. โครงการขุดบ่อน้ำตื้น
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด บ้านป่าเลา หมู่ ๓ ถึงบ้านท่าสมาน หมู่ ๑๑ ตำบลเตาปูน

หมู่ ๔

๑. โครงการซ่อมแซมเมรุ (อบจ.)
๒. โครงการก่อสร้างรางรินทุ่งป่าสัก หมู่ ๔ บ้านนาหลวง (อบจ.)

หมู่ ๕

๑. โครงการซ่อมแซมฝายนาอ้อ
๒. โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่เต็น จุดที่ ๓
๓. โครงการประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (กระทรวงพลังงาน)
๔. โครงการติดตั้งไปกึ่งเส้นทางหลวง ๑๑๒๐ (ทางหลวงชนบท)
๕. โครงการรางรินนาอ้อสายใต้

หมู่ ๖

๑. โครงการก่อสร้างรางริน ๒ จุดพร้อมเปลี่ยนท่อน้ำลำเหมืองทุ่งเหล่า
๒. โครงการขุดบ่อบาดาล (อบต.)

หมู่ ๘

๑. โครงการวางท่อส่งน้ำ

หมู่ ๙

๑. โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยม
๒. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่สะกิน
๓. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (บ้านนายบุญเสริฐ ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์)
๔. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งทางเหี้ย
๕. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (บ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนางสุข วิลัยรัตน์)
๖. โครงการบดอัดหินคลุกถนนทางเข้าบ้านแม่พร้าว (อบจ.)
๗. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. พร้อมฝาปิด ลำเหมืองทุ่งแม่เต็น

๘. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งฮ้าง-สองแคว
๙. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งเก่าฮ้าง

หมู่ ๑๐

๑. โครงการซ่อมแซมท่ายฝายน้ำล้นห้วยแม่ปี่
๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ ๑๐ บ้านป่าเลาเหนือ
๓. โครงการซ่อมแซมฝายแม่ปี่ใต้
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สำนักงานปลัด

๑. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านดอนชัย

๑. โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
นางเขศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ดังต่อไปนี้ค่ะ

หมู่ ๗

๑. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.สายทุ่งใต้ บ้านห้วยโป่ง หมู่ ๗

นางเขศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ ครุภัณฑ์ที่ให้เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ดังต่อไปนี้ค่ะ

สำนักงานปลัด

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

นางเขศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๓๑ โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
และเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

นางเขศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นที่จัดลำดับความสำคัญของโครงการใน
ระดับหมู่บ้านแล้วในวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จักได้เข้า
ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. การพิจารณาการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- นายแต่ง อินทา ประธาน กกก.พัฒนาฯ
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรข้อมูลท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๑ การบริหารและการจัดการ ๒. การดำเนินงาน ๓. ผลจากการดำเนินงาน จากที่พวกเราได้รับทราบภารกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสนองพระราชดำริ พวกเราในที่นี้รับทราบแล้ว พวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
- นายประเสริฐ แก้วกุหา ประธานสภาฯ
- เห็นว่าการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่พวกเราในตำบลบ้านหนองทำอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบของทางการ หากพวกเราจะสานต่อพระปณิธานก็มีใช้เป็นที่ยากเลย
- น.ส.สุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัด อบต.สะเอียบ
- สืบเนื่องมาจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องการทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบจึงเห็นความสำคัญ และบรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ มีความเห็นว่าจะบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณปีถัดไปเพื่อสานต่อพระปณิธานของพระองค์
- นายแต่ง อินทา ประธาน กกก.พัฒนาฯ ที่ประชุม
- ขอสอบถามมติในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้เจ้าหน้าที่บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีมติเห็นชอบ
- ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางเกศวรางค์ เข้มเนตวิทย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายแต่ง อินทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ





